



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด อบต. (งานนิติการ ฝ่ายงานนิติการ)

ที่ ปช ๗๑๘๐๑.๑(กม.)/๑๗ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานสรุปผลข้อมูลเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ด้วยนั้น

ข้อพิจารณา

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตที่มีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานตรวจสอบอื่น ในห้วงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ แล้ว ขอรายงานข้อมูลผลการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ข้อมูลรายงานสรุปผลการร้องเรียนการทุจริต รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ระยะเวลาห้วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

- ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ จึงเห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบตามช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรรณธิพา จอมหงษ์)

นิติกรปฏิบัติการ

(นายวิทศักดิ์ ศรีทองกิติกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

(นางสาวสุวพัญญ์ เจริญบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัดอบต.

(นายพนอ เดชวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ